

## กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตลาด IP Local Market ชวน ชอป ชิม ชม สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งท่องเที่ยว ต้นแบบสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย ในงาน “IP Local Market : ชอป ชิม ชม สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาชุมชน” เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กว่า 3 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ส่งเสริมสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น ตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบโลโก้ ไปจนถึงการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดน่าน ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ และสมุทรสงคราม โดยมีสินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปแล้วทั้งสิ้น 58 สินค้า และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม 32 สินค้า ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อไป

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานได้คัดสรรสินค้าชุมชนจากโครงการฯ ที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 20 สินค้า เช่น ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ผ้าบาติก กาแฟมะดัน ปลาสดกรอบ ซอสมะม่วง เป็นต้น รวมทั้งนำภาคเอกชนมาร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่น และเซ็นสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในงาน “IP Local Market : ชอป ชิม ชม สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาชุมชน” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต โดยในงานมี Workshop และกิจกรรมพิเศษมากมายให้ร่วมสนุกลุ้นรับคูปองไว้ใช้แลกซื้อสินค้าภายในงานทุกวัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

20 มิถุนายน 2566